

สรุปรายชื่อหน่วยงานเสนอชื่อเข้ารับรางวัล “องค์กรเกียรติยศ 2567”

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่	หน่วยงาน	การจัดส่ง / ชื่อโครงการ
หน่วยงานระดับกรม		
1	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	โครงการแบ่งปันเพื่อเปลี่ยนแปลง
2	กรมการแพทย์	เสริมพลัง สร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า คืบสู่สังคม
3	กรมควบคุมโรค 3.1 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ โครงการพระราชดำริฯ 3.2 สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ กองนวัตกรรมการและการวิจัย	1. โครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ 2. รางวัลผู้อุทิศตนดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค “ขุนประเมินวิมลเวชช์” ประจำปี พ.ศ. 2566
4	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	
5	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	โครงการพัฒนา อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2566
6	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	โครงการยกระดับยุวอาสาสมัครสาธารณสุขสู่เครือข่ายที่ทรงพลัง
7	กรมสุขภาพจิต 7.1 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต 7.2 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต	1. โครงการ การเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน อำเภอละอูน 2. โครงการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต ยาเสพติด พื้นฟูคุณภาพชีวิตด้วย วิถีชุมชน ด้วยการจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน (Khlung Khian Care ภาคร่วมใจ ต่อเนื่อง ปลอดภัย ใส่ใจชุมชน)
8	กรมอนามัย	โครงการคัดเลือกคนดีศรีอนามัย ประจำปี 2565
9	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
10	สถาบันพระบรมราชชนก	โดยการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนด้วย สปช. โมเดล
หน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข		
11	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	โครงการพัฒนารูปแบบการสื่อสารหลักประกันสุขภาพเชิงรุกในกลุ่มวัย มัธยมศึกษา
12	สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	
13	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	1. โครงการพัฒนามาตรฐานและยกระดับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 2. โครงการ การปฐมพยาบาลสำหรับอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)
14	สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	
องค์กรมหาชน		
15	โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์กรมหาชน)	
16	16.1 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) 16.2 กลุ่มภารกิจบริหารและพัฒนาผู้เยี่ยม สำรวจ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)	1. โครงการ สร้างและพัฒนาที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ ปี 2566 2. การสร้างและพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ
รัฐวิสาหกิจ		
17	องค์กรเภสัชกรรม	

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น.

